



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท  
เรื่อง นโยบายการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรไร้กระดาษ (Paperless)

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการ “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....” เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยร่างพระราชบัญญัติได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลใน “ระบบดิจิทัล” และมีระบบการให้บริการประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (e-Service) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดค่าใช้จ่าย ขจัดช่องทางการทุจริตประพฤติมิชอบของพนักงาน เจ้าหน้าที่ และเพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เป็นองค์กรบริหารจัดการระบบสุขภาพต้นแบบ (Digital Smart Office) โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ดังนั้น เพื่อเป็นการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ว่า “เป็นองค์กรบริหารจัดการระบบสุขภาพต้นแบบ สถานบริการได้คุณภาพมาตรฐาน บุคลากรมีสมรรถนะและความสุข ประชาชนมีสุขภาพะ” จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรไร้กระดาษ ๓ แนวทาง ได้แก่

**แนวทางที่ ๑ ด้านการลดต้นทุน**

๑. สนับสนุนให้บุคลากรและหน่วยงานมีการใช้และเก็บเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ หากจำเป็นต้องใช้กระดาษพิมพ์ ควรตรวจทานข้อความให้ถูกต้องก่อนส่งพิมพ์ และมีการนำกระดาษอีกด้านกลับมาใช้งานใหม่เพื่อช่วยประหยัดงบประมาณ โดยการขีดฆ่าหรือใช้ตรายางประทับ “Reuse” ด้วยตัวสีแดง
๒. การสำเนากระดาษที่เคยเก็บในแฟ้มเอกสารและตู้เก็บเอกสาร ให้จัดทำเป็นบันทึกด้วยอุปกรณ์สื่อบันทึกข้อมูล เช่น CD , DVD , Flash Drive หรือ Hard Disk เป็นต้น
๓. ลดการแจกเอกสารประกอบการประชุม โดยสนับสนุนให้มีการใช้ QR Code กำกับเอกสาร และเผยแพร่ในเว็บไซต์องค์กร รวมถึงการสร้างแบบสอบถามด้วยระบบ Online (Google Form) เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ และสะดวกต่อการประเมินผล เป็นต้น

**แนวทางที่ ๒ ด้านการเผยแพร่และสื่อสารสาธารณะ**

๑. หนังสือส่งให้จัดเก็บสำเนาหนังสือโดยการสแกน หรือแนบไฟล์ แทนการถ่ายสำเนา และส่งหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดปัญหาเอกสารสูญหาย และลดการใช้กระดาษ
๒. สนับสนุนให้มีช่องทางการติดต่อและประสานงาน การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย โดยกำหนดข้อตกลงการใช้ร่วมกัน เช่น โปรแกรม Line, Facebook live, Messenger เป็นต้น
๓. การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารระบบประชุมทางไกล (Web conference) สำหรับการประชุมงานร่วมกัน การชี้แจง การมอบนโยบาย และการสั่งการ โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

**แนวทางที่ ๓ ด้านการควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล**

ทุกหน่วยบริการควรมีการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับก่อน - หลัง ดำเนินงานการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรไร้กระดาษ รวมถึงปัญหาอุปสรรค และรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายปรารถนา ประสงค์ดี)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท